

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 488/UBND-CATP

Rạch Giá, ngày 08 tháng 6 năm 2023

V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện
Đề án 06 trên địa bàn thành phố năm 2023
và những năm tiếp theo

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố;
- Hội LHPN thành phố; Thành đoàn;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. Để triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 06 trong năm 2023 và những năm tiếp theo, UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố, thành đoàn; yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện các nội dung sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 tại đơn vị, địa phương mình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp vào cuộc tích cực hơn nữa; tiếp tục tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhận thức đúng, đầy đủ, ý nghĩa tầm quan trọng của Đề án, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện

Tổ chức thực hiện các dịch vụ công thiết yếu thuộc phạm vi quản lý theo Đề án 06 trên địa bàn thành phố. Tham mưu đề xuất các nội dung và tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành (chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính; tổ chức quy trình, nhân sự tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu số hóa,...)

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 15/UBND-NC ngày 14/4/2023 của UBND thành phố về tiếp tục thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

2. Công an thành phố (Cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 thành phố)

- Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố bổ sung, kiện toàn thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 thành phố phù hợp với nhiệm vụ trong thời gian tới;

triển khai thực hiện 53 dịch vụ công thiết yếu (tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ); tổ chức triển khai rà soát chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu còn chưa thống nhất hoặc chưa chính xác giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu: Hộ tịch, Thuế, Bảo hiểm xã hội, các Hội, Đoàn thể,... nhằm làm sạch dữ liệu một cách hiệu quả

- Tăng cường thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân; thu nhận, hướng dẫn kích hoạt Định danh điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện trên địa bàn theo chỉ đạo của Công an tỉnh. Tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ các nhiệm vụ của đề án. Tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công có sử dụng thông tin về công dân, nhất là các thủ tục liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy (**hoàn thành trong tháng 6 năm 2023**); cùng với các phòng, ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã, các cơ quan thông tin và truyền thông vào cuộc, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, để người dân yên tâm, sử dụng bảo đảm mọi quyền lợi hợp pháp và chính đáng.

- Chỉ đạo Công an phường, xã tham mưu UBND cùng cấp tổ chức rà soát các địa điểm, bố trí đầy đủ phương tiện máy tính, mạng internet để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (khu đông dân, bộ phận tiếp nhận một cửa, địa điểm phù hợp khác...) bảo đảm địa bàn các phường, xã đều được bố trí các địa điểm giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; xây dựng mô hình điểm triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị: Trung tâm Y tế thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố và phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh, trường học, nhà khách, nhà công vụ, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê tháng,... thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an, **thời gian thực hiện từ tháng 4 năm 2023**

- Phối hợp Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc ứng dụng thông tin dân cư, xác thực và định danh điện tử phục vụ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, xác thực thông tin chủ tài khoản ngân hàng, xác thực thông tin cho vay tín chấp

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ của các đơn vị trong thực hiện Đề án 06; **định kỳ ngày 05 hàng tháng** tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo.

3. Phòng Văn hóa thông tin thành phố; Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh thành phố

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp

được hưởng dưới nhiều hình thức (pano, áp-pích, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả...). Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng phần mềm, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, lợi ích của căn cước công dân gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID. Phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 và Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai; Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố xây dựng tin, bài, phóng sự triển khai các tiện ích trên ứng dụng VNeID quốc gia cho người dân, doanh nghiệp trên toàn thành phố nắm, tự giác thực hiện.

4. Trung tâm Y tế thành phố

Thông kê, cập nhật thông tin, dữ liệu về bác sĩ, y sĩ, bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, giường bệnh, trang thiết bị y tế... để phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, **hoàn thành trong Quý II năm 2023**; phối hợp với Công an thành phố làm sạch dữ liệu về y tế với CSDLQG về DC.

Tiếp tục thực hiện rà soát, đối chiếu, cập nhật, làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 với CSDLQG về DC, bảo đảm chính xác, đúng quy định của pháp luật.

Hướng dẫn các cơ sở y tế cập nhật dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo quy định. Thực hiện việc chia sẻ một số trường thông tin của Sổ sức khỏe điện tử hiển thị trên ứng dụng VNeID theo đúng quy định của pháp luật; **hoàn thành trong tháng 6 năm 2023**.

Chỉ đạo 100% các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn sử dụng thẻ CCCD gắn chip thay thế thẻ BHYT trong khám chữa bệnh; sử dụng thiết bị đọc mã QR đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ công dân khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, **thực hiện trong tháng 6 năm 2023**.

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn khai báo lưu trú trên VNeID để phục vụ công tác quản lý cư trú.

5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố

Cập nhật đầy đủ thông tin dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào Cơ sở dữ liệu để kết nối, chia sẻ phục vụ công tác đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính, **hoàn thành trong tháng 6 năm 2023**.

Khẩn trương cập nhật, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, **hoàn thành trong tháng 9 năm 2023**

Phối hợp với Công an thành phố, UBND các phường, xã triển khai đối chiếu, làm sạch, đồng bộ dữ liệu các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (hộ nghèo, cận nghèo, người có công...) trên địa bàn với CSDLQG về DC.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai chi trả qua tài khoản cho 100% các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (đã đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money...). Đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tuyên truyền, vận động thực hiện mở tài khoản tại các ngân hàng để chi trả các khoản trợ cấp hàng tháng qua tài khoản.

6. Phòng Nội vụ thành phố

Phối hợp Văn phòng HĐND - UBND thành phố và các đơn vị chức năng liên quan đánh giá thực trạng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin của các phòng, ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã để tham mưu UBND tăng cường nguồn lực, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ Công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền.

Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về DC (Theo hướng dẫn của Trung ương), **hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.**

Phối hợp Công an thành phố tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND thành phố biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

7. Phòng Tư pháp thành phố

Số hóa Sổ hộ tịch theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Nghiên cứu Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công an và Bộ Tư pháp về thực hiện đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Quy trình số 1222/HTQTCT-QLHC 20 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công an và Bộ Tư pháp về việc thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm tạo thành bộ dữ liệu dùng chung phục vụ khai thác, sử dụng dữ liệu liên quan đến lĩnh vực tư pháp trong thời gian tới.

Thực hiện cấp giấy khai sinh điện tử, trích lục khai tử điện tử trên hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử theo hướng dẫn của Bộ tư pháp, **hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.**

Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ công thiết yếu thuộc phạm vi quản lý theo Đề án 06 và triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử theo đúng lộ trình.

8. Phòng tài chính kế hoạch thành phố

Phối hợp Công an thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xem xét bố trí kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ.

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

Tiếp tục triển khai giải pháp thu, nộp học phí không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

10. UBND các phường, xã

Kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng đồng, Tổ Công tác Đề án 06 phường, xã, khu phố, ấp. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, khu phố, ấp,... phối hợp với lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về lợi ích của tài khoản định danh điện tử mức 2 tương đương với thẻ Căn cước công dân, bảo hiểm y tế,... trong quá trình giao dịch, thực hiện TTTC.

Quản triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú. Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn áp dụng 07 phương thức sử dụng ứng dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Chỉ đạo Bộ phận một cửa trong quá trình tiếp công dân tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản định danh cá nhân (VNeID) thực hiện dịch vụ công trực tuyến; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người dân sử dụng tài khoản định danh cá nhân thực hiện dịch vụ công. Bố trí tại các điểm tiếp dân, bộ phận một cửa ít nhất có 01 máy tính kết nối mạng internet để hướng dẫn tạo tài khoản định danh điện tử và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cho công dân.

Bố trí hệ thống máy móc, trang thiết bị (máy scan, máy tính...) để số hóa dữ liệu tại bộ phận một cửa; Thực hiện theo lộ trình Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 08/4/2022 (Bộ phận Một cửa cấp xã từ 01/6/2023).

Hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để các Tổ công tác triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg tại địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Huy động nguồn nhân lực để làm sạch các dữ liệu lĩnh vực Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, y tế, đất đai, nhà ở, dữ liệu của các hội, đoàn thể... để kết nối, đồng bộ với CSDLQG về DC.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã phối hợp với Ủy ban nhân dân và Công an cùng cấp đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức chung và sự hưởng ứng của công chức, viên chức, người lao động và người dân thấy được lợi ích để thay đổi hành vi, ý thức; hướng dẫn người dân trên địa bàn sớm hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

12. Đề nghị Thành đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố

Phát huy vai trò xung kích trong tiến trình chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06; xây dựng, đưa ra các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai Đề án 06; đảm bảo 100% đoàn viên, hội viên đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Căn cứ Công văn này UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Tổ công tác triển khai đề án 06 thành phố (qua Công an thành phố - cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, giải quyết. / *Thư*

Nơi nhận:

- Thường trực thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch và các PCT UBND TP;
- Như trên;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Văn Hòa